



ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนอนุบาลในลาร์วิก

ในโบรชัวร์เล่มนี้คุณจะได้รับข้อมูลสั้น ๆ เกี่ยวกับ โรงเรียนอนุบาล และข้อมูลอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กและผู้ปกครองจะพบเจอใน โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนอนุบาลเป็นสถานที่สำหรับความสุข มิตรภาพ การดูแล และพัฒนาการ เด็กเกือบทุกคนก่อนวัยเข้าโรงเรียนจะเข้าโรงเรียนอนุบาล ก่อน กิจกรรมทั้งหมดในโรงเรียนอนุบาลถูกกำหนดไว้โดยอาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนอนุบาล

การเล่นและการเรียนรู้

เด็ก ๆ ทุกคนควรจะสัมผัสถึงความสุขด้วยการเล่นกับเพื่อน ๆ ในโรงเรียนอนุบาล ด้วยการเล่น เด็ก ๆ จะได้มีเพื่อน ๆ และเข้าร่วมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในความเป็นมิตรด้านสังคม การเล่นกับเด็กคนอื่น ๆ ก็มีความสำคัญมากต่อพัฒนาการด้านภาษา และการเรียนรู้ภาษาในโรงเรียนอนุบาลจะต้องจัดเตรียมให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการเล่นด้วยกันได้

เด็กที่พูดได้หลายภาษา

การรู้หลายภาษาเป็นศักยภาพที่ดี ทั้งสำหรับเด็กเอง และสำหรับสังคมด้วย บุคลากรจะต้องสนับสนุนและเคารพนับถือภาษาแม่ของเด็ก ๆ ในขณะที่เดียวกันพวกเขาเหล่านี้จะส่งเสริมและพัฒนาความสามารถทางภาษาในโรงเรียนอนุบาลด้วย เมื่อเด็กเรียนรู้สองภาษาในเวลาเดียวกัน เป็นการดีที่โรงเรียนอนุบาลและผู้ปกครองให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน อย่างเช่น โดยที่ผู้ปกครองและเด็กพูดคุยกันที่บ้าน ในภาษาแม่/ภาษาแม่แต่ละภาษาเกี่ยวกับสิ่งที่เด็กสัมผัสที่โรงเรียนอนุบาล อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้ในเอกสาร [Barn i flerspråklige familier](#) เอกสารเล่มนี้มีหลายภาษาพร้อมทั้งข้อเขียนและเสียง

แผนการเกี่ยวกับการทำงานที่โรงเรียนอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลทุกแห่งมีแผนประจำปีของแต่ละแห่ง ซึ่งผู้ปกครองจะได้รับสิ่งเหล่านี้ แผนประจำปีจัดทำขึ้นตามแผนระดับชาติสำหรับโรงเรียนอนุบาล แผนกรอกสำหรับโรงเรียนอนุบาล มักจะจัดทำแผนรายสัปดาห์ และแผนรายเดือนขึ้นด้วย แผนการดังกล่าวนี้กล่าวอธิบายถึงวิธีการทำงาน ของโรงเรียนอนุบาล เพื่อให้เด็ก ๆ ได้รับความปลอดภัย และการดูแล และวิธีที่พวกเขาเหล่านี้จะอำนวยความสะดวกในการเล่นและการเรียนรู้ โรงเรียนอนุบาลทุกแห่งมีบุคลากรที่ผ่านการศึกษา ซึ่งรับประกันไว้ว่าเด็ก ๆ จะได้รับการบริการที่ดีที่โรงเรียนอนุบาล

การรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ

บุคลากรที่โรงเรียนอนุบาลมีหน้าที่ในการรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ สิ่งเหล่านี้หมายความว่า บุคลากรไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นความลับเกี่ยวกับเด็ก ๆ ครอบครัว และเพื่อนร่วมงาน

ความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองและโรงเรียนอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลคำนึงถึงความร่วมมือที่ดีกับผู้ปกครอง ทางโรงเรียนอนุบาลอาจรู้ว่าพวกท่านที่เป็นผู้ปกครองคิดว่าอะไรเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็ก การพูดคุยกันในแต่ละวันในระหว่างส่งและรับเด็กเป็นสิ่งสำคัญ นอกเหนือจากนี้โรงเรียนอนุบาลยังจัดการประชุมต่าง ๆ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหา และวิธีการทำงานของโรงเรียนอนุบาล การประชุมบางครั้งเป็นการประชุมผู้ปกครองสำหรับทุกคน การประชุมอื่น ๆ เป็นการสนทนาส่วนตัวกับผู้ปกครองของเด็กแต่ละคน ในการประชุมดังกล่าวนี้ ผู้ปกครองสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานที่โรงเรียนอนุบาลได้ เป็นกรณี หากบุคลากร และผู้ปกครองมีเวลาพูดคุยกันเล็กน้อย เกี่ยวกับว่าแต่ละวันเป็นอย่างไรสำหรับเด็กที่โรงเรียนอนุบาล หากมีข้อสงสัยใด ๆ โปรดสอบถามได้



Velkommen til barnehage i Larvik. Oversatt fra norsk til thailandsk

ล่ำม

โรงเรียนอนุบาลสามารถจองล่ำมโดยผ่านหน่วยงานล่ำมได้ การใช้ล่ำมอาจจะเป็นประโยชน์ เพื่อให้บุคลากรและผู้ปกครองมั่นใจได้ว่า พวกคุณเข้าใจกันได้อย่างดี

เสื้อผ้า และอุปกรณ์เครื่องมือ

เด็ก ๆ และผู้ใหญ่จะออกไปข้างนอกบ้างทุกวันตลอดทั้งปี และต้องการเสื้อผ้าที่เหมาะสมในการสวมใส่กับทุกสภาพอากาศ เด็ก ๆ แต่ละคนมีชั้นวางของในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า สำหรับเก็บเสื้อผ้าของตัวเอง อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแต่งกายในฤดูหนาวในหลายภาษาบนเว็บไซต์

morsmal.no

อาหาร

ในโรงเรียนอนุบาลบางแห่งเด็ก ๆ ต้องนำอาหารมาด้วยตนเอง ในโรงเรียนอนุบาลบางแห่งอาหารจะถูกจัดเตรียมในโรงเรียนอนุบาลแห่งนั้น ในกรณีเช่นนี้ส่วนใหญ่จะบริการขนมปัง ผลไม้ และผักมากกว่า ผู้ปกครองจ่ายเงินเพียงแค่น้อยสำหรับสิ่งเหล่านี้ โปรดแจ้งให้โรงเรียนอนุบาลทราบ หากบุตรของคุณมีอาการแพ้ หรือว่ามีอาหารที่บุตรไม่ควรรับประทาน เนื่องจากศาสนา

การฉลองวันเกิด

เป็นประเพณีที่บุคลากรที่โรงเรียนอนุบาลจะฉลองวันเกิดของเด็กแต่ละคน วิธีการทำสิ่งเหล่านี้แตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียนอนุบาล เด็ก ๆ ดินแดนเป็นอย่างมากที่จะได้มีการฉลองวันเกิดของตนเองที่โรงเรียนอนุบาล

การชำระเงิน

พวกท่านอาจจะมีสิทธิที่จะชำระเงินในอัตราต่ำกว่า หรือมีสิทธิในการเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ อ่านคู่มือเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ในเว็บไซต์ของเทศบาลเมืองได้ที่นี่

<https://www.larvik.kommune.no/barnehage/pris-og-reduert-betaling/>

ข้อมูลสำคัญ ทั้งนี้ต้องมีการยื่นคำร้องขอการรับสิทธิเพื่อชำระเงินในอัตราต่ำกว่าก่อนวันที่ 01.07. ก่อนเริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาลใหม่แต่ละปี

การเริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาล

เมื่อเด็กเริ่มเข้าโรงเรียนอนุบาล ผู้ปกครองคนใดคนหนึ่งต้องมาด้วยภายในช่วงสองสามวันแรก ผู้ว่าจ้างบางรายให้ผู้ปกครองมีวันหยุดเพื่อทำสิ่งเหล่านี้โดยได้รับค่าแรง พวกคุณสามารถตกลงกันได้กับหัวหน้าฝ่ายการศึกษา ว่าพวกคุณจะมาอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลกับเด็กนานมากน้อยเพียงใด ก่อนที่เด็กจะรู้สึกปลอดภัย

